



# คำอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา ส 1111

## กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

### ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจัดการบูรณาการความรู้ในเรื่องรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ ความสำคัญของศาสนา ประวัติ  
หลักฐาน วันสำคัญของพุทธศาสนา ศาสนพิธี หน้าที่ มารยาทของชาวพุทธ มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและ  
ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

การเข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม เป็นพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย  
และวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข เข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง  
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลย  
ภาพ เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือ  
กันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

เข้าใจหลักการทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผน  
ที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  
เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตสำนึก  
และส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยใช้วิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม การอภิปราย การชมวิดิทัศน์ การฟัง  
บรรยาย และการศึกษานอกสถานที่ มีความสามารถในการตัดสินใจ รู้จักแก้ปัญหาด้วยเหตุผล การเป็นผู้นำ  
และผู้ตามที่ดี ตระหนักและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข





# คำอธิบายรายวิชา ประวัติศาสตร์ ส 12111

## กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

### ระดับประถมศึกษา

### ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จัดบูรณาการความรู้ประวัติศาสตร์ไทยที่เกี่ยวกับความหมายของคำที่แสดงช่วงเวลาในอดีตปัจจุบัน และอนาคต รู้จักวันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบัน ใช้คำบอกช่วงเวลา อดีต ปัจจุบัน อนาคตแสดงเหตุการณ์ได้ เข้าใจวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สื่อบัตร ทะเบียนบ้าน รู้จักใช้คำบอกช่วงเวลา รู้จักคำบอกช่วงเวลา รู้จักใช้เส้นเวลา (Time Line) ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ รู้จักวิธีการสืบค้นข้อมูลบางอย่างง่ายๆ เช่น สอบถามพ่อแม่ ผู้รู้ในชุมชนได้ เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน เข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนในด้านต่างๆ รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน รู้จักบุคคลในท้องถิ่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่นและประเทศชาติภาคภูมิใจในผลงานของบุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น

สามารถยกตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทยได้ รู้คุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีต่อสังคมไทย รู้จักภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น ใช้วิธีการค้นคว้าด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม การอภิปราย การฟังบรรยาย การชมวีดิทัศน์ การฟังบรรยายและการศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้โดยการตอบคำถาม การเขียน การร่วมอภิปราย การนำเสนอข้อมูลได้หลากหลาย เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในวีรกรรมด้านต่างๆของบรรพบุรุษและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นำสิ่งที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นความสำคัญของความสามัคคี ร่วมกันทำประโยชน์แก่ชุมชน





# คำอธิบายรายวิชา **หน้าที่พลเมือง ส 11231**

## กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา **ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1**

ปฏิบัติตนและชักชวนผู้อื่นให้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา การปฏิบัติตนตามกาลเทศะ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

เห็นคุณค่าและแนะนำผู้อื่นให้แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน ปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท ในเรื่องความใฝ่รู้ ความกตัญญู หลักการทรงงาน ในเรื่ององค์รวมและทำให้ง่าย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง กติกา กฎ ระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน ในการใช้และดูแลรักษาสิ่งของ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของส่วนรวม มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง

ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในประเทศไทย ในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนาและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและพึ่งพากัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไม่แสดงกิริยา วาจาดูหมิ่นผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแบ่งปัน

โดยใช้วิธีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม การอภิปราย การชมวีดิทัศน์ การฟังบรรยาย และ การศึกษานอกสถานที่ มีความสามารถในการตัดสินใจ รู้จักแก้ปัญหาด้วยเหตุผล การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตระหนักและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

